

รายชื่อผู้ส่งวิจัย วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 1/2553

ลำดับ	ชื่อผู้วิจัย	ชื่องานวิจัย	หมายเหตุ
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์			
1	นายคำปิ่น ธรรมสนิท	ผลการใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการจัดทำโครงการวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ปวช.2 แผนกบัญชี	วิจัยในชั้นเรียน
2	นางสุจาริน แพงงูงา	การพัฒนาแผนการเรียนผู้โดยใช้วิธีสอนแบบโครงการ วิชาวิถีธรรมวิถีไทย เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระดับ ปวช.	วิจัยในชั้นเรียน
3	นางภัทรา คำแสง	ผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริมการอ่านสะกดคำของนักเรียนในระดับ ปวช.1 ช่างยนต์ (นายฉัตรชัย จินตนา)	วิจัยในชั้นเรียน
4	นายวิเวทย์ พรหมใจ	การพัฒนาทักษะในด้านการแก้สมการเชิงเส้นสองแปร โดยใช้วิธีการบวกหรือการลบระหว่างสองสมการแบบมีส่วนร่วม	วิจัยในชั้นเรียน
5	นายอภิวัฒน์ ทองใบ	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ของนักเรียน ปวช.2 แผนกคอมพิวเตอร์	วิจัยในชั้นเรียน
แผนกวิชาช่างยนต์			
6	นายพงษ์พันธ์ จุลเจือ	การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน แบบสถานีฝึก วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล เรื่องการถอดประกอบและ บริการปั้มน้ำมันเครื่อง เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ	วิจัยในชั้นเรียน
7	นายกิริติ สืบวงษ์	การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน แบบสถานีฝึก วิชางานเครื่องถ่างรถยนต์ เรื่องการถอดประกอบกระปุก พวงมาลัยแบบธรรมดา	วิจัยในชั้นเรียน
8	นายสุพิชัย แสงสุวรรณ	การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน แบบสถานีฝึก วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เรื่องการถอดประกอบและ ตรวจสอบคาร์บูเรเตอร์	วิจัยในชั้นเรียน
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง			
9	นายศักดิ์ชาย ชูเรณู	ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องาน อาชีพ เรื่องการใช้สูตรคำนวณ ระดับ ปวช .2 สาขา ไฟฟ้ากำลัง	วิจัยในชั้นเรียน
10	นายไพฑูรย์ กล้าหาญ	การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านค่าโวลต์มิเตอร์ด้านทาน ของนักเรียน ปวช.1	วิจัยในชั้นเรียน
11	นายทวิชชัย จันทสอน	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปวช.1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิชา การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและ โรงงาน เรื่องสัญลักษณ์ในการติดตั้งไฟฟ้า	วิจัยในชั้นเรียน

แผนวิชาคอมพิวเตอร์			
12	นายศราวุธ ขระณีย์	การศึกษาพฤติกรรมกรรมการส่งงานของนักศึกษา ปวช.1 แผนกคอมพิวเตอร์	วิจัยในชั้นเรียน
13	นายปิยะพงษ์ ศรีอักษร	ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนหลักการเขียน โปรแกรม สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. 2 สาขาคอมพิวเตอร์	วิจัยในชั้นเรียน
14	นางสาวอรรวรรณ มีบุญ	การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ของนักศึกษา ระดับ ปวช.1 วิชาพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 โดยใช้ โปรแกรม PIM 2001 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	วิจัยในชั้นเรียน
แผนวิชาการบัญชี			
15	นางนงนุช ผ่านสำแดง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีร่วมค้า และฝากขาย ระดับ ปวช.3/1 สาขางานบัญชี โดย วิธีการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ	วิจัยในชั้นเรียน
16	นางศิวพร จันทสอน	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์ เรื่องการ Link เอกสารประกอบการ บันทึกบัญชี ระดับ ปวช.3 สาขาการบัญชี โดยใช้แบบ ฝึกทักษะ	วิจัยในชั้นเรียน
17	นางสิริพร จันดาแสง	การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา พิมพ์ดีดไทย 2 ของนักเรียนระดับ ปวช.2 สาขาการบัญชี	วิจัยในชั้นเรียน
18	นางสาวกัลยา ไกรสวัสดิ์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการระบบงานการ จัดทำบัญชี เรื่องการปรับปรุงบัญชี	วิจัยในชั้นเรียน
แผนวิชานเทคนิคพื้นฐาน			
19	นางอุมากรณ์ บุญช่วย	การพัฒนาการสอน รายวิชางานฝึกฝีมือ ของนักเรียน ปวช.1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง	วิจัยในชั้นเรียน